

40 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội.



Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội.

nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 20 năm qua, toàn tỉnh đã công nhận 12.163 lượt khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; 10,4 triệu lượt gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thông qua ngày hội, tình đoàn kết trong khu dân cư được thắt chặt, đã cổ vũ, động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào này. Đến nay, toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đã được thẩm định, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mới trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, để ngày hội trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực sự là ngày hội của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định ngày hội trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá kỹ lưỡng, tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để ngày hội phát huy tốt vai trò kết nối cộng đồng, huy động sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Trong đó, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để ngày hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thông qua đó xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong cộng đồng dân cư; phát huy sức sáng tạo, năng động của từng cơ sở, vận dụng những cách làm hay vào thực tiễn của địa phương bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thông qua ngày hội, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, trước hết thì đưa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống nhân dân, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, xây dựng tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự,

an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Chú trọng phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phát huy dân chủ, quan tâm lắng nghe, tập trung thảo luận giải quyết những vướng mắc cho cơ sở, giải quyết thấu đáo những ý kiến, kiến nghị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen, giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed.

18 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vũ Đoài được duy trì và phát huy hiệu quả tích cực. Nhờ sự vào cuộc của cán bộ và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tình từ năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 12 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 1 vụ cướp tài sản; phối hợp truy bắt 1 đối tượng truy nã; bắt 10 vụ cờ bạc; triệt phá 5 vụ với 5 đối tượng về ma túy trên địa bàn. Các ban, ngành, đoàn thể thôn, xã đã phối hợp với lực lượng công an giải hồi, răn đe, giáo dục và đưa ra kiểm điểm trước nhân dân 15 trường hợp; đưa 5 đối tượng vào diện quản lý tại xã; lập hồ sơ đưa 3 đối tượng vào trung tâm cai nghiện... Đặc biệt, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã được lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước khác như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Vũ

Đoài tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi ngành, đoàn thể, cán bộ, nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội khỏi địa bàn. Trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Vũ Đoài tổ chức các hoạt động đồng diễn dân vũ, thi đấu bóng chuyền, kéo co, biểu diễn võ thuật... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương tham gia ngày hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của huyện Vũ Thư và xã Vũ Đoài được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Công an tỉnh trao 5 suất quà cho chiến sĩ, công an viên bán chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn huyện Vũ Thư vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường



Số lượng lớn bột giặt giả được Công an huyện Thái Thụy phát hiện, thu giữ.

Thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình, từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm, tội phạm về kinh tế và môi trường, góp phần tạo môi trường ổn định, cạnh tranh lành mạnh cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những năm gần đây, Huyện Thái Thụy là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy, kinh tế - xã hội của huyện có sự phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, nông thôn được đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, đi liền với đó, tình hình tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Nổi bật là hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ; các hành vi về đồ chất thải không đúng nơi quy định, tình trạng khai thác cát, đất trái phép còn tiềm ẩn phức tạp. Thiếu tá Nguyễn

Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, thời gian qua, Đội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, môi trường. Nhờ đó góp phần ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận, đồng thời đưa công tác đấu tranh tội phạm về kinh tế, môi trường của lực lượng Công an huyện có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ phát hiện, khởi tố điều tra cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã khởi tố 8 vụ án với 9 bị can phạm tội về kinh tế, trong đó khởi tố 6 vụ án với 6 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, khởi tố 1 vụ với 1 bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khởi tố 1 vụ với 2 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; xử lý hành chính 3 vụ với 3 đối

tượng vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; bắt và xử lý 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Trong số các vụ án trên có một số vụ án lĩnh vực kinh tế, môi trường đã điều tra, làm rõ, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như vụ việc sản xuất, mua bán sơn giả nhãn hiệu có tiếng trên thị trường để bán với giá thành rẻ hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các hãng sơn bị làm giả, quyền lợi người tiêu dùng. Liên quan đến vụ án này, ngày 19/7, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là: Nguyễn Công Phú (sinh năm 1988, trú tại thôn Bắc Thuận, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) và Nguyễn Hồng Dự (sinh năm 1984, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Hay như vụ trộm đất của công trình xây ra tại công trình Km1+020, thuộc dự án mở rộng quốc lộ 39 thuộc địa phận thôn Trung Tĩnh (xã Thụy Liên). Theo đó, từ ngày 8 - 12/6, hai đối tượng là: Nguyễn Tuấn

Thịnh (sinh năm 1978, trú tại xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Đặng Văn Đoàn (sinh năm 1990, trú tại xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải) đã lợi dụng sơ hở của quản lý giám sát công trình để trộm cắp hơn 487m<sup>3</sup> đất bán cho một doanh nghiệp có địa chỉ tại cụm công nghiệp Thụy Sơn. Tổng số tài sản trộm cắp là hơn 17 triệu đồng. Ngày 11/7, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trên về tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thực tế, việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng gặp rất nhiều khó khăn vì đây là loại tội phạm khó phát hiện, nhạy cảm. Các đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, tham nhũng đa phần là những người có trình độ, kiến thức về pháp luật cũng như chuyên ngành, lĩnh vực mà họ kinh doanh hay đảm nhận. Khi bị phát hiện, điều tra, các đối tượng tìm mọi cách để thoát tội. Bên cạnh đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng lậu ngày càng tinh vi, liêu lĩnh. Thường tá Nguyễn Đình Lanh, Trưởng Công an huyện cho biết: Để đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, tạo mọi điều kiện để cán bộ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự báo trong những tháng cuối năm, tình hình tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn huyện có thể diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thời điểm giáp tết Nguyên đán để vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng cấm như: pháo nổ, thuốc lá, rượu, động vật rừng và các mặt hàng khác. Vì vậy, để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này, thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm này. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và quần chúng nhân dân đấu tranh ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

HUNG HÀ

Tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 14/8, huyện Hưng Hà tổ chức lớp tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong 1/2 ngày, 375 thành viên Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện và các xã, thị trấn được truyền đạt các chuyên đề về triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thông tin nhanh tình hình thời sự trong nước và thế giới. Thông qua tập huấn giúp thành viên hai ban chỉ đạo nắm bắt kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản mới liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở. Từ đó thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

TRUC LANH (Đài TTTH Hưng Hà)

Trao kinh phí hỗ trợ 4 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hưng Hà đã huy động mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 30.000 đồng/năm, mỗi công nhân ủng hộ 10.000 đồng/năm và huy động sự ủng hộ từ các ban, ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp và các địa phương vào quỹ "Mái ấm công đoàn" để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đã trao kinh phí hỗ trợ 4 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn, không chỉ giúp đoàn viên, người lao động có nơi ở kiên cố mà còn là nguồn động lực tinh thần giúp họ yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình.

THANH THUY

Giám sát, điều tra bọ gây, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại xã Bắc Hải

Sáng ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải tổ chức điều tra, giám sát chỉ số bọ gây, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và kiểm tra, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường tại xã Bắc Hải (Tiên Hải) - nơi đã ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh. Ngay sau khi có thông tin về bệnh nhân nữ, 74 tuổi trên địa bàn xã mắc sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Trạm Y tế xã tới gia đình để giám sát, điều tra thông tin ca bệnh, các yếu tố dịch tễ và chỉ số côn trùng ở 30 gia đình tại khu vực xung quanh nhà bệnh nhân; đồng thời, tuyên truyền phòng, chống bệnh, vận động người dân vệ sinh môi trường, thu dọn các dụng cụ phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm... Qua điều tra, giám sát, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện ghi nhận sự vào cuộc của địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết; chỉ ra một số hạn chế trong công tác vệ sinh môi trường như: việc vệ sinh môi trường chưa triệt để, vẫn còn một số dụng cụ phế thải chưa bỏ gây. Các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Các gia đình thực hiện tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên thu gom, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng không để bọ gây, muỗi sinh sản, phát triển...



HOANG LANH